



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณากลับกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรองสำหรับการแต่งตั้ง  
ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และอำนวยการ ระดับสูง  
ในกลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป ของสำนักงาน กปร. และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมิน

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานพิเศษเพื่อประสานงาน  
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รับสมัครข้าราชการ  
พลเรือนสามัญเข้ารับการพิจารณากลับกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรองสำหรับการแต่งตั้ง  
ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และอำนวยการ ระดับสูง ในกลุ่มตำแหน่งอำนวยการ  
ทั่วไป ของสำนักงาน กปร. โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๖ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นจากข้อมูล  
ที่ผู้สมัครได้กรอกไว้แล้ว สำนักงาน กปร. จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณากลับกรองเพื่อขึ้น  
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรองสำหรับการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น  
และอำนวยการ ระดับสูง ในกลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป ของสำนักงาน กปร. และกำหนดวัน เวลา และ  
สถานที่ประเมิน รวมถึงวิธีการพิจารณากลับกรอง ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณากลับกรองฯ จำนวน ๑๘ ราย ตามรายละเอียดแนบ  
ท้ายประกาศ

## ๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมิน

คณะกรรมการกลับกรองเพื่อพิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรอง  
สำหรับการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และอำนวยการ ระดับสูง  
ของสำนักงาน กปร. จะดำเนินการพิจารณากลับกรองฯ ในวันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมหनुมาน ๓ ชั้น ๒ สำนักงาน กปร. ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณากลับกรองฯ  
มาปฏิบัติงานที่สำนักงาน กปร. ในวันดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกรณีคณะกรรมการ  
กลับกรองฯ เรียกสัมภาษณ์หรือซักถามเพิ่มเติม หากผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณากลับกรองฯ ไม่มาปฏิบัติงาน  
หรือไม่เข้ารับการสัมภาษณ์หรือซักถามจากคณะกรรมการกลับกรองฯ จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิที่จะตอบคำถาม  
หรือสัมภาษณ์ คณะกรรมการกลับกรองฯ จะพิจารณาให้คะแนนโดยประเมินจากเอกสารประกอบการสมัคร  
เท่านั้น โดยไม่มีคะแนนจากการสัมภาษณ์หรือซักถามเพิ่มเติมเหมือนผู้มีสิทธิรายอื่น

## ๓. วิธีการพิจารณากลับกรองฯ

คณะกรรมการกลับกรองฯ จะดำเนินการกลับกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ  
กลับกรองสำหรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และอำนวยการ ระดับสูง  
ในกลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป ของสำนักงาน กปร. โดยพิจารณาจากเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ ของผู้สมัคร  
ตามองค์ประกอบ ซึ่งแต่ละองค์ประกอบจะมีน้ำหนักคะแนน ดังนี้

(๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานโดยพิจารณาจากผลการ **น้ำหนักคะแนน ๓๐ คะแนน**

ปฏิบัติราชการย้อนหลังไม่น้อยกว่า ๓ ปี

(๒) สมรรถนะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภท **น้ำหนักคะแนน ๑๐ คะแนน**

อำนวยการ โดยพิจารณาจาก

/ ๒.๑) สมรรถนะ ...





รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาเลื่อนขั้นเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลื่อนขั้นสำหรับการ  
แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และอำนวยการ ระดับสูง

ในกลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป ของสำนักงาน กปร.

(แนบท้ายประกาศสำนักงาน กปร. ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ระดับตำแหน่ง	สังกัดกลุ่ม/กอง	ตำแหน่งที่สมัคร	
				อำนวยการต้น	อำนวยการสูง
๑	นางสาวกาญจนา กำเนิดพันธ์	ชำนาญการพิเศษ	ปผ./กตผ.	✓	✓
๒	นางสาวธัญทิติดา นาครทรรพ	ชำนาญการพิเศษ	วส./กกว.	✓	✓
๓	นางสาวจุไรรัตน์ อินทร์โต	ชำนาญการพิเศษ	ตต./กตผ.	✓	✓
๔	นางสาวณัฐดา ศุภสินธุ์	ชำนาญการพิเศษ	ปพ.๕๑/กปค.๕	✓	✓
๕	นางสาวสุธัญญา ลีแวง	ชำนาญการพิเศษ	สสท.		✓
๖	นายนพปฎล มกุลกาญจน์	ชำนาญการพิเศษ	กพบ./พป.	✓	✓
๗	นายเอกชัย เฟื่องสว่าง	อำนวยการต้น	ศสท.		✓
๘	นายธนศ มณีกุล	ชำนาญการพิเศษ	ปพ.๓๑/กปค.๓	✓	✓
๙	นางสาวศีติกร ตันกำแหง	ชำนาญการพิเศษ	พป./สอ.(กปส.)		✓
๑๐	นายตรีวิทย์ วินิชสำเภาทิพย์	ชำนาญการพิเศษ	นพ.		✓
๑๑	นางสาวพิศมัย เครือขารี	ชำนาญการพิเศษ	ผง./กผย.	✓	
๑๒	นายดำรงค์ หินโม	ชำนาญการพิเศษ	ปพ.๓๒/กปค.๓		✓
๑๓	นายธนฤทธิ์ รัชตะประกร	ชำนาญการพิเศษ	กปค.๒		✓
๑๔	นายขจรชัย ฤทธิวงศ์	ชำนาญการพิเศษ	ศปท./พป.	✓	
๑๕	นางสาวสมลักษณ์ บุณนาค	เชี่ยวชาญ	กปค.๕		✓
๑๖	นางสาวจินจะนะ แก้วไทรแย้ม	ชำนาญการพิเศษ	ปพ.๒๑/กปค.๒	✓	✓
๑๗	นางสาวสุดารัตน์ कुสินธ์	ชำนาญการพิเศษ	สอพ./กบพ.	✓	✓
๑๘	นายนรินทร์ กาญจนฤกษ์	ชำนาญการพิเศษ	ยพ./กผย.		✓